

BÁO CÁO

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số: 44/2013/QH13 của Quốc hội; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư 188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP; Công văn số 565/BTC-TTr v/v báo cáo thực hiện Luật THTK,CLP trong năm 2017.

Sở Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THTK, CLP.

Năm 2017 được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành phong trào rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 đạt 6.254.7 tỷ đồng; tăng 33% so với cùng kỳ, tăng 30% so với dự toán Trung ương giao và tăng 24% so với dự toán Hội đồng nhân dân phân đấu, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội...

1. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả, ngay từ đầu năm UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66 /KH-UBND ngày 11/ 01/2017 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Trên cơ sở đó các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện cho ngành, lĩnh vực mình.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện :

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng. Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến' và 'tự chuyển hóa' trong nội bộ. Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; và Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng như đài, báo đồng thời nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức hiểu về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó nêu



cao tinh thần trách nhiệm THPT,CLP trên tất cả các lĩnh vực: Quản lý tài chính ngân sách, đất đai, XDCB, sản xuất và tiêu dùng ...

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THPT,CLP TRONG CÁC LĨNH VỰC

Năm 2017 công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực ở tất cả các lĩnh vực cụ thể như:

1. THPT, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

1.1. Quản lý chặt chẽ từ khâu phân bổ dự toán, lập dự toán, thực hiện dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Triển khai việc giao dự toán, xây dựng dự toán và thẩm tra dự toán cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp sử dụng Ngân sách Nhà nước năm 2017 đối với các cấp ngân sách. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và đảm bảo tiết kiệm triệt để và hiệu quả.

1.2 Tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước...triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chi hoạt động văn phòng như điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm...

1.3 Thực hiện tốt việc khoán chi hành chính theo Nghị định:117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính Phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan quản lý Nhà nước và Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai kịp thời Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chấp hành nghiêm chỉnh những văn bản có liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể như sau:

- Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013.

- Chỉ thị 1792/ CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ.

- Chỉ thị số 27/ CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ xây dựng cơ bản tại các địa phương.

- Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn vốn NSNN; trái phiếu chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

- Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017, theo đó dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

1.4. Tổng hợp kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên:

Năm 2017 tiết kiệm 10% chi thường xuyên các đơn vị trong tỉnh là 16.530 triệu đồng.

2. Tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2017 tiếp tục ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng XDCB trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách địa phương theo quy định Chỉ thị số 27/ CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ xây dựng cơ bản tại các địa phương và tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 1792/ CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ.

Thực hiện nghiêm, hiệu quả các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

Đối với công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư: Trong năm 2017 công trình đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 107 hạng mục công trình. Số vốn tiết kiệm được 6.676 triệu đồng.

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động

Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị giai đoạn 2016-2020, nhằm xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả” trong đó tập trung đẩy mạnh phân cấp quản lý và hoàn thiện việc

tổ chức công vụ gọn, nhẹ; xác định danh mục vị trí việc làm; nâng cao chất lượng thi tuyển; thi nâng ngạch.

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo theo tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và trong phạm vi biên chế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Quyết định.

Việc bố trí sử dụng cán bộ công chức, viên chức căn cứ theo yêu cầu công việc trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nhằm bảo đảm sử dụng có hiệu quả cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 548/KH-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và xây dựng cơ cấu ngạch công chức theo ngạch và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Về thời gian làm việc các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã thực hiện theo đúng quy định thông báo giờ làm việc của UBND tỉnh.

4. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng của nhân dân

4.1 Công tác kiểm tra giá chất lượng hàng hóa trên thị trường

Ngay từ những tháng đầu năm 2017 Chi cục quản lý thị trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm hàng hóa, kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

4.2 Công tác tiết kiệm chống lãng phí trong các hoạt động lễ hội, văn hóa - thể thao

4.2.1. Lĩnh vực văn hóa

*** Việc cưới:**

Các địa phương đã vận động nhân dân thực hiện tốt quy định Nhà nước về tổ chức đám cưới theo nếp sống văn hóa đảm bảo vui vẻ, lành mạnh, không ăn uống linh đình, phô trương hình thức, thách cưới, mời khách tràn lan mang tính vụ lợi. Qua theo dõi phong trào cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 90% đám cưới thực hiện tốt nếp sống văn minh...đảm bảo tiết kiệm chi phí.

*** Việc tang:**

Hiện nay tất cả các thôn, làng, tổ phố trong tỉnh đều đã xóa bỏ hầu hết những thủ tục rườm rà, mê tín dị đoan. Nhiều đám tang, nhân dân đã hạn chế quay phim, chụp ảnh, ăn uống, cúng bái... để tiết kiệm chi phí. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có trên 90% đám tang thực hiện tốt nếp sống văn minh, không mời ăn trong tang lễ, không sử dụng thuốc lá để mời khách.

*** Hoạt động lễ hội:**

Trong quá trình tổ chức lễ hội, phần lễ được tổ chức trang trọng, thành kính; phần hội được tăng cường hơn với xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm. Nhiều địa phương quá trình tổ chức lễ hội đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất, phương tiện: trang phục, đạo cụ, cờ, quạt, đồ nghi trượng sử dụng trong rước sách tiếp tục sử dụng lại, hạn chế việc mua sắm mới; đồng thời không tổ chức ăn uống

linh đình trong ngày hội, thay vào đó tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian lành mạnh, mang tính giáo dục cao.

4.2.2. Lĩnh vực thể thao

- Tận dụng các khu đất trống, sân đình, đền, chùa, sân nhà trẻ để tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí cho nhân dân.

- Việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể thao ở cơ sở theo hướng các địa phương không tổ chức các giải cấp xã mà tổ chức các giải mang tính vùng, miền, giảm bớt tần suất tổ chức, quy mô tổ chức, không dàn trải... để tiết kiệm chi phí, thời gian, tiền của, công sức của nhân dân nhưng vẫn đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi.

5. Thực hiện tiết kiệm trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Triển khai xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đã được cấp thẩm quyền xét duyệt đúng quy định; khẩn trương chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản chi tiết cho từng xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tiến hành kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; không gia hạn, bổ sung hoặc cấp giấy phép mới giấy phép khai thác tài nguyên, môi trường theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản. Tích cực đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo chỉ tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

6. Công tác thanh tra kiểm tra

Năm 2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 87 cuộc (theo kế hoạch 73 cuộc, đột xuất 14 cuộc) tại 311 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 106 đơn vị có sai phạm, tổng sai phạm về kinh tế là 19.439.5 triệu đồng và 433.533m² đất. Đã kiến nghị xử lý: Thu hồi 4.153.1 triệu đồng (đã thu 4.028,8 triệu đồng); giảm trừ giá trị quyết toán 797,7 triệu đồng; kiến nghị khác 14.488,7 triệu đồng và 433.533 m² đất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ THTK,CLP TRONG NĂM TIẾP THEO

Năm 2018 dự báo nền kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực, song cũng còn gặp nhiều khó khăn, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí càng trở nên cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh, cần làm tốt một số nội dung sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ

1.1. Triển khai và thực hiện có hiệu quả THTK, CLP trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên; đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước...

1.2. Phân đầu hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đầu năm, kết quả đạt được kỳ sau cao hơn kỳ trước, năm sau cao hơn năm trước.

1.3. Ngay từ đầu năm Sở Tài chính đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch THPTK, CLP năm 2018, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc THPTK, CLP, trước mắt các đơn vị xây dựng kịp thời Kế hoạch THPTK, CLP của đơn vị mình để làm cơ sở thực hiện. Chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với một số đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chậm so với thời gian quy định, nội dung báo cáo chưa đầy đủ theo đề cương hướng dẫn.

2. Các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

2.1. Đẩy mạnh thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình, báo Hà Nam, đồng thời nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức hiểu về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức hội nghị tổng kết về việc THPTK, CLP trên địa bàn tỉnh.

2.2. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

2.3. Thực hiện tốt Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020.

2.4. Thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản, quy định thực hiện định mức tiêu chuẩn, chế độ trong quản lý ngân sách tiền và tài sản nhà nước.

2.5. Thực hiện tốt việc công khai tài chính đối với các cấp ngân sách và các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh.

2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp Luật về THPTK, CLP.

Trên đây là kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về THPTK, CLP trong năm 2018, Sở Tài chính tỉnh Hà Nam trân trọng báo cáo./. *Kem*

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Ttra.

